

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÁI BÌNH

# Bảo đảm cấp điện ổn định

Thời gian qua, Công ty Điện lực Thái Bình đã xây dựng các phương án vận hành an toàn hệ thống lưới điện, bảo đảm cung cấp điện ổn định trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Ông Lê Bá Quyến, Giám đốc Công ty Điện lực Thái Bình cho biết: Nhu cầu sử dụng điện tết Nguyên đán thường tăng đột biến. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Công ty đã chỉ đạo điện lực các huyện, thành phố tổ chức phát quang hành lang, tập trung nâng cấp, sửa chữa đường dây và trạm biến áp vận hành tốt nhất, trong đó chú trọng đến những điểm có thể xảy ra quá tải. Tích cực phối hợp với cơ quan chức năng, địa phương tuyên truyền ngăn ngừa vi phạm hành lang an toàn tuyến đường dây, trong đó,

tập trung tuyên truyền để ngăn ngừa các hiện tượng ném các vật trang kim lên đường dây, thả diều trong dịp lễ, tết. Tăng cường công tác kiểm tra ngày, đêm đường dây trung, hạ thế và các trạm biến áp phát hiện kịp thời các khiếm khuyết hệ thống lưới điện để có phương án thay thế hoặc sửa chữa kịp thời. Quán triệt đến toàn thể cán bộ, nhân viên thực hiện nghiêm các quy định, biện pháp giám sát, bảo đảm an toàn lưới điện, đồng thời chủ động kiểm tra, xử lý kịp thời hiện tượng bất thường trên hệ thống, bảo đảm tiêu chí "năng suất - an toàn - hiệu quả". Tiếp nhận phản ánh của khách hàng để kịp thời sửa chữa nhằm cấp điện ổn định phục vụ tốt nhất cho nhân dân trong dịp tết cổ truyền của dân tộc. Xây dựng và triển khai

các phương án bảo vệ an ninh, an toàn, phòng, chống cháy, nổ cho các công trình điện. Tập trung kiểm tra các vị trí xung yếu mất an toàn, hiện tượng rò rỉ, các mối nối có tiếp xúc xấu. Chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị dự phòng, phân công trực chỉ huy, trực vận hành, trực xử lý, sẵn sàng ứng cứu khi có sự cố xảy ra. Vào dịp tết, các cơ quan và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nghỉ tết, do đó một số khu vực công nghiệp phụ tải sẽ giảm bớt, trong khi đó phụ tải các khu vực sinh hoạt sẽ tăng cao. Căn cứ vào tình hình, cũng như phụ tải vào từng thời điểm trên địa bàn tỉnh, khi đó Công ty Điện lực Thái Bình sẽ có điều chỉnh cụ thể cho phù hợp nhằm nâng cao chất lượng điện năng để phục vụ cấp điện ổn định sinh hoạt cho nhân dân đón tết.



Công nhân Điện lực Hưng Hà kiểm tra hệ thống công tơ điện sinh hoạt của hộ dân.

Đến thời điểm này, Công ty Điện lực Thái Bình đã hoàn thành việc sửa chữa, nâng cấp, kiểm tra thông số vận hành của tất cả các trạm biến áp và chủ động triển khai nâng công suất, cải tạo chuyển lưới 344 trạm biến áp chống quá tải với công suất 79.120kVA.

Ngoài ra, Công ty Điện lực Thái Bình cũng bố trí công nhân ứng trực 24/24 giờ, quyết tâm bảo đảm cấp điện an toàn, liên tục không để xảy ra sự cố về lưới điện, góp phần mang lại niềm vui trọn vẹn cho người dân dịp tết.

**MẠNH THẮNG**

## Tổng kết công tác nội vụ năm 2021

Chiều ngày 14/1, Sở Nội vụ tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội vụ năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Năm 2021, ngành nội vụ đã bám sát chỉ đạo của trung ương và của tỉnh để xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các mặt công tác khoa học, hiệu quả, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đặc biệt, ngành đã tham mưu, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh bảo đảm an toàn, chất lượng, đúng quy định, tổ chức thành công kỳ thi tuyển công chức năm 2021... Tổ chức bộ máy và biên chế các cơ quan, đơn vị, địa phương được sắp xếp, kiện toàn bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được tăng cường, thủ tục hành chính được cắt giảm, công nghệ thông tin được ứng dụng mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan quản lý nhà nước. Công tác thi đua, khen thưởng được thực hiện chặt chẽ; công tác quản lý nhà nước về tin tưởng, tôn giáo bảo đảm ổn định...

Năm 2022, ngành nội vụ tiếp tục tập trung thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức... Tiếp tục rà soát, chuẩn hóa các thủ tục hành chính trong lĩnh vực nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành nội vụ, UBND các cấp. Tham mưu thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã và cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố.

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân được UBND tỉnh, Sở Nội vụ khen thưởng.

**TÀI ĐẠT**

## SỬ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Triển khai nhiệm vụ năm 2022

Chiều ngày 14/1, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tổng kết công tác tài nguyên và môi trường năm 2021; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Năm 2021, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song dưới sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng sự quan tâm chỉ đạo về chuyên môn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường đã nỗ lực, tập trung khắc phục khó khăn, có những giải pháp để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của tỉnh. Đã thẩm định, trình UBND tỉnh 272 hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, điều chỉnh mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất, thu hồi đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với diện tích trên 438ha. Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất của 6 doanh nghiệp; đã xử phạt vi phạm hành chính hoặc trình Chủ tịch UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính số tiền gần 1,3 tỷ đồng kèm theo các biện pháp khắc phục hậu quả. Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, khoáng sản được chú trọng. 100% chất thải y tế được thu gom tái chế và hợp đồng chuyển giao cho đơn vị xử lý có đủ chức năng theo quy định; tỷ lệ thu gom rác thải rắn công nghiệp đạt trên 90%; chất thải rắn sinh hoạt cơ bản được thu gom, xử lý triệt để.

Năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động giải quyết các công việc theo thẩm quyền, phân công, phân cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường; tăng cường thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và chỉ đạo của cấp trên; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo...

**MINH NGUYỆT**

## QUYNH PHỤ

# Người trồng ớt thấp thỏm chờ thương lái

Hiện nay, tại một số xã như Quỳnh Hội, An Ấp, An Cầu, Quỳnh Minh... của huyện Quỳnh Phụ, ớt đang vào thời kỳ chín rộ. Tuy nhiên, năm nay thời tiết bất thường, năng suất ớt giảm mạnh, đồng thời do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến ớt bị ớt giá. Tác động kép làm người trồng ớt thấp thỏm.



Ớt chín rộ nhưng không có thương lái đến thu mua khiến gia đình bà Nguyễn Thị Khuyên, thôn Tân Hóa và nhiều gia đình trồng ớt ở xã Quỳnh Hội (Quỳnh Phụ) thấp thỏm.

Xã Quỳnh Hội có diện tích trồng ớt nhiều của huyện Quỳnh Phụ với 100ha. Nhiều năm qua, ớt là cây trồng chủ lực của địa phương, đến

vụ thu hoạch thương lái đến tận ruộng để thu mua, chủ yếu xuất khẩu sang Trung Quốc. Trung bình mỗi vụ toàn xã thu hoạch 1.500 tấn ớt với mức giá

trung bình 50.000 đồng/kg, người trồng ớt rất phấn khởi. Ông Nguyễn Xuân Trường, Chủ tịch UBND xã cho biết: Năm 2021, báo số 7, số 8 và mưa lớn kéo

dài trong tháng 9, tháng 10 khi cây ớt đang sinh trưởng và phát triển khiến nhiều diện tích ớt bị ngập úng, cây thối rế. Đầu tháng 11, khi ớt bắt đầu cho thu hoạch thì dịch Covid-19 lại diễn biến phức tạp, nhiều hàng hóa, củ, quả bị ứ ứ ở cửa khẩu không xuất sang được Trung Quốc. Từ tháng 12/2021 đến nay, ớt vào độ chín rộ song rất ít thương lái đến thu mua. Lượng ớt thu hoạch chủ yếu bán cho các doanh nghiệp, cơ sở làm tương ớt nên không nhiều, giá thấp. Hiện tại ớt đang thu mua tại ruộng ở mức 10.000 - 12.000 đồng/kg.

Trên cánh đồng thôn Tân Hóa, xã Quỳnh Hội, mặc dù ớt đang chín rộ nhưng rất ít người dân thu hoạch. Năm nay, gia đình bà Nguyễn Thị Khuyên trồng 4 sào ớt, vất vả chăm sóc khắc phục 2 trận bão và mưa lớn kéo dài, đến lúc thu hoạch thì giá ớt thấp, khó bán khiến bà lo lắng.

Bà chia sẻ: Mọi năm, thời điểm này ngày nào tôi cũng thuê vài người ra đồng hái ớt, Ớt thu hoạch đến đâu thương lái mua đến đó. Mỗi ngày thu hoạch được vài tạ ớt, bán giá khoảng 50.000 đồng/kg, có thời điểm 90.000 đồng/kg, trừ chi phí cả vụ cho thu lãi trên 40 triệu đồng. Năm nay thời tiết mưa nhiều, một số diện tích cây bị chết do ngập úng phải trồng lại đã ảnh hưởng tới năng suất. Khi ớt chín rộ, thương lái không đến mua, giá bán thấp, có thời điểm chỉ 8.000 đồng/kg, gia đình cũng không đủ tiền để thuê người mà tự thu hoạch, mỗi ngày được khoảng 20kg. Năng suất giảm, giá thấp, trừ chi phí và công chăm sóc tính ra không có lãi.

Cũng như gia đình bà Khuyên, gia đình bà Nguyễn Thị Hân, thôn An Ấp và nhiều gia đình trồng ớt ở xã An Ấp xử phạt vi phạm hành chính số tiền gần 1 tỷ đồng với cây ớt. Hiện nay, công tác giải phóng mặt bằng được huyện Quỳnh Phụ quyết liệt triển khai, về cơ bản đến nay đã hoàn thành, dự kiến trong quý I/2022 dự án sẽ được khởi công. Cùng với tín hiệu vui từ dự án, thời điểm này người trồng ớt mong muốn dịch Covid-19 sớm được kiểm soát, giao thông thuận lợi, thương lái tìm đến thu mua để người trồng ớt không phải bán khoản với điệp khác "được mùa rớt giá".

**NGUYỄN CƯỜNG**

## XÍ NGHIỆP NƯỚC HƯNG HÀ

# Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng nước sạch

Xí nghiệp nước Hưng Hà (Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Bình) luôn xác định sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu phấn đấu của doanh nghiệp. Vì vậy, những năm qua, doanh nghiệp đã đầu tư đổi mới nhiều thiết bị, công nghệ xử lý để nâng cao chất lượng nước sạch phục vụ doanh nghiệp, người dân.

Xí nghiệp nước Hưng Hà (thị trấn Hưng Hà) là một trong số ít nhà máy trên địa bàn tỉnh sử dụng nguồn nước ngầm để xử lý nước sạch sinh hoạt do vị trí đặt nhà máy cách xa các con sông lớn. Việc lọc và xử lý từ nước ngầm đòi hỏi phức tạp và tốn kém do nguồn nước yếm khí, độ chua pH và chứa nhiều kim loại như sắt, mangan với hàm lượng cao hơn nguồn nước mặt. Ông Vũ Tiến Tuấn, Giám đốc Xí nghiệp nước Hưng Hà cho biết: Để loại bỏ mối nguy cơ nguồn nước bị xâm nhập ô nhiễm do thềm thấu bề mặt đất xuống, Xí nghiệp thăm dò và khoan lấy nguồn nước ngầm ở

độ sâu 110m. Về công tác xử lý nước, hàng ngày chúng tôi lấy nước đầu vào kiểm tra độ pH, độ đục và lấy mẫu gửi về phòng hóa nghiệm của Công ty để phân tích các chỉ số hóa lý, từ đó đưa ra biện pháp xử lý phù hợp. Nước sau xử lý cũng được lấy mẫu tự kiểm nghiệm và kết hợp với thuê Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) kiểm nghiệm chất lượng, bảo đảm an toàn trước khi cung cấp tới khách hàng.

5 năm qua, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Bình đã đầu tư hơn 3 tỷ đồng xây dựng, lắp đặt mới nhiều hệ thống, công nghệ xử lý nước sạch cho Xí nghiệp nước Hưng Hà.

Hiện Xí nghiệp có hệ thống thu khí, trộn khí hiện đại, hệ thống tạo áp lực tải trọng cao, hệ thống lọc tinh với 2 bể cát thạch anh, hệ thống bể than rửa trên đường ống cấp I. Hệ thống công nghệ xử lý mới đã giúp Xí nghiệp nước Hưng Hà nâng cao và duy trì ổn định chất lượng nguồn nước sạch, tăng công suất xử lý của nhà máy từ 2.000m<sup>3</sup>/ngày đêm lên 3.500m<sup>3</sup>/ngày đêm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân, doanh nghiệp ngày càng tăng. Ông Phạm Hoàng Thu (tổ dân phố Đông Tu 2, thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà) chia sẻ: Gia đình tôi thấy dịch vụ cấp nước của Xí nghiệp nước Hưng

Hà luôn ổn định cả về áp lực và chất lượng, không bị hết nước sử dụng bao giờ ngay cả lúc cao điểm nắng nóng hay ngày tết. Còn bà Trần Thị Hương, Giám đốc Xí nghiệp May Hưng Hà cho biết: Xí nghiệp có gần 1.000 người lao động; mỗi tháng chúng tôi tiêu thụ khoảng hơn 3.000m<sup>3</sup> nước của Xí nghiệp nước Hưng Hà để sinh hoạt và sản xuất. Nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe cho người lao động và thực hiện quy định của Tổng công ty May 10, mỗi quý chúng tôi đều lấy mẫu nước gửi về Tổng công ty test đánh giá chất lượng. Trong nhiều năm qua, chất lượng nước sạch của Xí nghiệp nước Hưng

Hà luôn đạt các tiêu chuẩn quy định, bảo đảm sạch và an toàn nên chúng tôi luôn tin tưởng ký hợp đồng sử dụng nước.

Song song với đầu tư hệ thống xử lý, truyền dẫn nước cung cấp tới người dân, Xí nghiệp nước Hưng Hà cũng tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, dịch vụ tiện ích làm hài lòng khách hàng. Trong đó, Xí nghiệp đã đầu tư hệ thống quản lý áp lực nước từ đầu nguồn đến cuối nguồn; hệ thống siêu âm phát hiện sự cố nứt, vỡ, rò rỉ chống thất thoát và xâm nhập ô nhiễm nước trên đường ống nước; hệ thống phân mềm đo đếm đồng hồ nước tự động

bằng hình ảnh và sử dụng hóa đơn điện tử, từng bước giúp khách hàng thực hiện thanh toán tiền nước không sử dụng tiền mặt.

Hiện nay, Xí nghiệp nước Hưng Hà đang phục vụ nước sạch sinh hoạt, sản xuất cho gần 3.000 hộ dân, 39 cơ quan, đơn vị, trường học, trạm trại và 36 doanh nghiệp trên địa bàn

thị trấn Hưng Hà. Tổng sản lượng nước tiêu thụ bình quân hơn 45.000m<sup>3</sup> nước/tháng; doanh thu đạt gần 4 tỷ đồng/năm. Ông Trần Văn Đức, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Bình cho biết: Để không ngừng nâng cao chất lượng nước sạch, dịch vụ cấp nước làm hài lòng khách hàng và đáp ứng nhu cầu

sử dụng nước sạch ngày càng tăng cao của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thị trấn Hưng Hà, chúng tôi tiếp tục đầu tư cho Xí nghiệp nước Hưng Hà cải tạo, nâng cấp hệ thống đường ống trực chính, ống dịch vụ bảo đảm cấp nước ổn định, an toàn, liên tục 24/24 giờ.

**KHÁC ĐUẨN**



Hệ thống bơm cấp nước cho khách hàng hoạt động 24/24 giờ.